

Handwritten signature in blue ink.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PHÂN HIỆU TẠI KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *MM*/CV – PHKT
(v/v mở các lớp đạo tạo theo
địa chỉ tại tỉnh Gia Lai)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: *373*
Ngày: *2* / *6* / 20*11*

Kon Tum, ngày *26* tháng *05* năm 2011

Kính gửi: Ông (bà) Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Ngày 14 tháng 02 năm 2007, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ký Quyết định số 893/QĐ – BGD&ĐT cho phép Đại học Đà Nẵng thành lập Phân hiệu tại Kon Tum nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông bắc Cam pu chia (theo điều 3 của QĐ).

Trong những năm đầu thành lập, vượt qua khó khăn, nhà trường đã thu hút được khoảng 2.600 sinh viên các hệ đào tạo, trong đó có khoảng hơn 1.000 sinh viên các hệ Vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa là cán bộ của tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai. Những thành tựu nêu trên không chỉ dựa vào danh tiếng của Đại học Đà Nẵng mà còn nhờ vào sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

Ngày 25 tháng 01 năm 2011, Ông Chủ tịch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã gửi Công văn số 57/ UBND- VX đến Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu tại Kon Tum đề nghị mở lớp Đại học Kinh tế phát triển với nhu cầu khoảng 100- 110 học viên nhằm “giúp cho huyện phát triển, xây dựng huyện vững mạnh về mọi mặt”; Ngày 24 tháng 03 năm 2011, Đại học Đà Nẵng thể theo đề nghị của địa phương, ra Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2011 tại Trung tâm GDTX huyện Chư Sê giao cho Phân hiệu Kon Tum đảm nhận với chỉ tiêu là 80 học viên.


Nhà trường với trọng trách được giao, nhận thấy việc tổ chức học tập tại địa phương với việc đưa giảng viên về với người học là mô hình khả thi, hướng tới phục vụ người học, làm giảm nhẹ những khó khăn cho đối tượng, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nguồn nhân lực, nhà trường đã hoan nghênh đề nghị của huyện Chư Sê và sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cấp trên. Mặt khác, Phân hiệu ĐH ĐN tại Kon Tum mong muốn nhân rộng mô hình này, trên các hệ - ngành đào tạo mà Đại học Đà Nẵng có nhiều kinh nghiệm như là Kỹ thuật, Kinh tế... ở những địa phương khác có nhu cầu trong tỉnh.

Vì sự nghiệp chung phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Phân hiệu ĐH ĐN tại Kon Tum kính báo cáo và rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cấp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Đại học Đà Nẵng (b/cáo)
- ban Đào tạo ĐH ĐN (b/cáo)
- Lưu ĐT, HCTH.

GIÁM ĐỐC
Handwritten signature in blue ink.


TS. Đoàn Gia Dũng